
Skólaráðsfundur 12.9.2024 

Mættir: Sigurbjörg F, Sigga V, Erna, Sigrún Vigdís, Sigurbjörg Þ, Ingibjörg, Hildur, 
Sigga Lára og Eyrún ritar fundargerð 

 

• Hlutverk skólaráðs: farið yfir.  

• Tillaga um breytingu á starfsáætlun skólaráðs: Samþykkt var að fækka föstum 
fundum skólaráðs úr þremur í tvo. Skólastjórnendum falið að breyta starfsáætlun 
skólaráðs.  

• Starfsáætlun Skýjaborgar 2024-2025. Lögð fram til samþykktar: Samþykkt.  

• Starfsáætlun Heiðarskóla 2024-2025. Lögð fram til samþykktar: Samþykkt.  

• Ársskýrsla Leik- og grunnskóla Hvalfjarðarsveitar. Lögð fram til kynningar.    

• Sjálfsmatsskýrsla Heiðarskóla. Lögð fram til kynningar.  

• Fjárhagsáætlun 2025 – Hugmyndir: 

o Skólalóð Heiðarskóla: Búið að þrengja að okkur. Er hægt að gera völlinn 
fyrir neðan meira spennandi? Lagfæra. Netin á fótboltamörkunum léleg. 
Ýmislegt sem þarf að laga á lóðinni, umhverfisnefnd Heiðarskóla sendi frá 
sér skýrslu í vor. Á plani er að skólastjóri skoði með umsjónarmanni 
fasteigna.   

o Mötuneyti Heiðarskóla: Ný veltipanna.  

o Heiðarkóli: Starfsmannastólar / hnakkstólar.  

• Önnur mál:  

o Koma inn í næstu Starfsáætlun Heiðarskóla reglur vegna skólasóknar. 
Skólastjóri greindi frá því að farið verður í það í vetur að uppfæra 
verklagsreglur.  

 


